



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบักได  
เรื่อง การรณรงค์งดการเผาตอซังฟางข้าวและการเผาขยะ เผาพืชไร่ทางการเกษตรเพื่อป้องกันและ  
ควบคุมจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)

\*\*\*\*\*

ด้วยในห้วงระยะเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ของทุกปี จะประสบปัญหาอากาศแห้งแล้ง และมีลมกระโชกแรง ประกอบจะมีการจุดไฟเผาตอซังข้าวและการเผาไร่ย่อยและการเผาขยะ เผาพืชไร่ทางการเกษตรเป็นประจำทุกปี สร้างความเดือดร้อนและก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สิน บ้านเรือนของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณ ในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะเข้าระงับเหตุดังกล่าวทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM๒.๕) เป็นจำนวนมากที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อเป็นการควบคุมและลดปัจจัยสาเหตุ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ขอความร่วมมือจากประชาชน งดการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดควัน กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งที่มีพิษ ฝุ่นละออง เขม่าเถ้า เช่น เศษวัชพืชในที่รกร้าง เผาหญ้าในเขตไหล่ทางสาธารณะ การเผาเศษซากผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่ทำการเกษตรโดยเด็ดขาด และให้เปลี่ยนวิธีการกำจัดวัชพืชและผลผลิตทางการเกษตร เป็นการทำปุ๋ยหมักหรือใช้ จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเร่งการย่อยสลาย หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนิน คดีตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๒๐ (ผู้ใดกระทำให้เกิด เพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี และปรับไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท) เมื่อมีความจำเป็นต้องเผาฟางตอซังนาข้าวในที่ดิน ทำกินควรปฏิบัติดังนี้

๑. ให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว ต้องขออนุญาตจากกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ในเขต ปกครองท้องที่นั้นๆ ก่อนที่จะดำเนินการทุกครั้ง พร้อมกับต้องจัดทำแนวกันไฟ และควบคุมการเผาอย่างใกล้ชิด มิให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆได้ โดยให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมใน การดำเนินการดังกล่าวด้วย

๒. หากราษฎรผู้ใดไม่ขออนุญาตต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือขออนุญาตแล้ว แต่ไม่จัดทำ แนวกันไฟ และมีได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ ที่ดินถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลาม ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแจ้ง ต่อนายทะเบียนท้องที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ราษฎรที่ฝ่าฝืน ฐานปล่อยปะละเลย

๓. ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟ ในกรณีที่ทางราชการร้องขอและหาก พบเห็นไฟไหม้ฟางตอซังนาข้าว บริเวณใดให้ช่วยกันดับไฟเสียแต่ต้น เพื่อมิให้ไฟขยายออกเป็นวงกว้าง หากไฟ รุนแรงไม่สามารถดับได้ ให้รีบแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของพื้นที่ที่ทราบทันทีหรือ โทรศัพท์แจ้งให้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ทราบทางหมายเลข ๐๔๔-๕๐๘-๒๓๓ หรือ ๐๙๐-๒๖๔-๖๐๖๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อจักได้ประสานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ปัญหาต่อไปเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์

๔. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิก อปพร. ให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศอย่างเข้มงวด จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายณัฐพัชร์ บุญมี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได